



---

# CẨM NANG CHO PHỤ HUYNH CHƯƠNG TRÌNH TIỀN MẦM NON TỰ NGUYỆN

2023 - 2024

---

Florida **VPK**

**OC** Orange County  
**PS** Public Schools

# Hướng Dẫn Gia Đình

## 2023-2024

Tên Trường: \_\_\_\_\_

Số Điện Thoại Trường: \_\_\_\_\_

Tên Giáo Viên: \_\_\_\_\_

Email Giáo Viên: \_\_\_\_\_

Số Nhánh Giáo Viên: \_\_\_\_\_

# Mục Lục

<b>Chào mừng đến với VPK</b>	<b>4</b>
<b>Lịch học</b>	<b>5</b>
<b>Những Ngày Ưu Tiên Học Bù Do Thời Tiết Khắc Nghiệt</b>	<b>6</b>
<b>Hướng Dẫn Xin học</b>	<b>7</b>
<b>Chính Sách Chuyên Cần</b>	<b>9</b>
<b>Đơn Xin Nghỉ Có Lý Do</b>	<b>10</b>
<b>Thỏa Thuận Chuyên Cần</b>	<b>11</b>
<b>Hướng Dẫn Lớp Học</b>	<b>12</b>
<b>Hướng Dẫn Chương Trình Giảng Dạy</b>	<b>13</b>
<b>Danh Sách Đồ Dùng VPK</b>	<b>15</b>
<b>Chính Sách Kỷ Luật Tích Cực</b>	<b>16</b>
<b>Thỏa Thuận Kỷ Luật</b>	<b>17</b>
<b>Hướng Dẫn Sức Khỏe</b>	<b>18</b>
<b>Hướng Dẫn Phụ Huynh</b>	<b>19</b>
<b>Hoạt Động Của Phụ Huynh Đối Với Hướng Dẫn Hỗ Trợ</b>	<b>20</b>
<b>Hướng Dẫn Phương Tiện Đi Lại</b>	<b>21</b>
<b>Biểu Mẫu Cho Phép Sử Dụng Hình Ảnh</b>	<b>22</b>
<b>Biểu Mẫu Thỏa Thuận Dành Cho Phụ Huynh</b>	<b>23</b>

# Chào mừng đến với VPK

Con quý vị sắp bắt đầu một thời gian học tập thú vị. Chương trình Tiên Mầm Non Tự nguyện của OCPS được thiết kế để chuẩn bị cho trẻ đi học mầm non và sớm tập trung vào các kỹ năng đọc, viết, toán và xã hội. Chương trình của chúng tôi cung cấp các phương pháp thực hành chất lượng cao, kích thích và phù hợp với sự phát triển, bao gồm:

- » Khuyến khích trẻ đạt được tiềm năng cao nhất của mình thông qua các hoạt động lành mạnh, sáng tạo, giáo dục và vui chơi.
- » Mô hình hóa các giá trị nhân vật của tính trung thực, tôn trọng, trách nhiệm và nhân ái.
- » Xây dựng ý thức cộng đồng giữa các trường công lập và gia đình.
- » Khuyến khích trẻ tìm hiểu về văn hóa của các em và các nền văn hóa khác, bằng cách cho chúng tiếp xúc với sách, âm nhạc và đồ chơi tôn vinh sự đa dạng.
- » Mở rộng phạm vi trải nghiệm vui chơi và học tập bên ngoài lớp học thông qua việc nhấn mạnh vào môi trường học tập ngoài trời và tự nhiên, các chuyến đi thực tế và thăm lớp học từ nhiều nguồn lực cộng đồng.
- » Hỗ trợ hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.
- » Tích hợp các trung tâm lớp học hỗ trợ các Tiêu Chuẩn Phát Triển và Học Tập Sớm Florida cho trẻ 4 tuổi.
- » Cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên nội dung với các cơ hội phát triển ngôn ngữ, biết đọc biết viết sớm, tư duy toán học, khoa học và nghiên cứu xã hội.

## **Cán Bộ Quận OCPS**

### **Quản Trị Viên Cao Cấp Early Childhood**

Pamela Clark

[Pamela.Clark@ocps.net](mailto:Pamela.Clark@ocps.net)

### **Điều Phối Viên Chương Trình Của VPK**

Kimberly Pena-Rodriguez

[Kimberly.Pena-Rodriguez@ocps.net](mailto:Kimberly.Pena-Rodriguez@ocps.net)

# Lịch Học

## 2023-2024

Thứ Tư-Thứ Tư	2 – 9 Tháng 8	Lập Kế Hoạch Trước; Ngày Phát Triển Nghề Nghiệp 7 Tháng 8
Thứ Năm	10 Tháng 8	Ngày Tựu Trường
Thứ Hai	4 Tháng 9	Ngày Nghỉ Lễ Lao Động
Thứ Sáu	13 Tháng 9	Kết Thúc Kỳ Chấm Điểm Đầu Tiên
Thứ Hai	16 Tháng 10	Ngày Làm Việc Của Giáo Viên/Ngày Nghỉ Của Học Sinh
Thứ Ba	17 Tháng 10	Bắt Đầu Kỳ Chấm Điểm Thứ Hai
Thứ Sáu	27 Tháng 10	Ngày Nhà Giáo/Ngày Nghỉ Của Học Sinh/ Ngày Nghỉ Của Giáo Viên
Thứ Hai-Thứ Sáu	20 – 24 Tháng 11	Nghỉ Lễ Tạ Ơn
Thứ Sáu	22 Tháng 12	Kết Thúc Kỳ Chấm Điểm Thứ Hai
Thứ Hai-Thứ Sáu Hai Tuần	25 Tháng 12-05 Tháng 01, 2024	Kỳ Nghỉ Đông
Thứ Hai	8 Tháng 1	Ngày Làm Việc Của Giáo Viên/Ngày Nghỉ Của Học Sinh
Thứ Ba	9 Tháng 1	Bắt Đầu Kỳ Chấm Điểm Thứ Ba; Bắt Đầu Học Kỳ Hai
Thứ Hai	15 Tháng 1	Ngày Lễ Martin Luther King Jr.(Trường Học Và Văn Phòng Quận Đóng Cửa)
Thứ Hai	19 Tháng 2	Ngày Lễ Tổng Thống (Trường Học Đóng Cửa/ Văn Phòng Quận Mở Cửa)
Thứ Năm	14 Tháng 3	Kết Thúc Kỳ Chấm Điểm Thứ Ba
Thứ Sáu	15 Tháng 3	Ngày Làm Việc Của Giáo Viên/Ngày Nghỉ Của Học Sinh
Thứ Hai-Thứ Sáu	18 - 22 Tháng 3	Kỳ Nghỉ Xuân (Trường Học Đóng Cửa/ Văn Phòng Quận Mở Cửa)
Thứ Hai	25 Tháng 3	Bắt Đầu Kỳ Chấm Điểm Thứ Tư
Thứ Sáu	24 Tháng 5	Kết Thúc Kỳ Chấm Điểm Thứ Tư/Buổi Học Cuối Cùng
Thứ Hai	27 Tháng 5	Nghỉ Ngày Tưởng Niệm (Trường Học và Các Văn Phòng Học Khu đóng cửa)
Thứ Ba-Thứ Tư	28 - 29 Tháng 5	Sau Khi Lập Kế Hoạch

# Ngày Ưu Tiên Học Bù Do Thời Tiết Khắc Nghiệt 2023-2024

<b>Ưu Tiên</b>	<b>Ngày</b>	<b>Áp dụng hiện tại</b>
1	27 Tháng 10, 2023	Ngày Nhà Giáo/Ngày Nghỉ Của Học Sinh
2	20 Tháng 11, 2023	Thứ Hai của Tuần Lễ Tạ Ơn
3	21 Tháng 11, 2023	Thứ Ba của Tuần Lễ Tạ Ơn
4	22 Tháng 11, 2023	Thứ Tư của Tuần Lễ Tạ Ơn
5	19 Tháng 2, 2024	Ngày Lễ Tổng Thống
6	22 Tháng 3, 2024	Thứ Sáu của Kỳ Nghỉ Xuân
7	21 Tháng 3, 2024	Thứ Năm của Kỳ Nghỉ Xuân
8	20 Tháng 3, 2024	Thứ Tư của Kỳ Nghỉ Xuân
9	19 Tháng 3, 2024	Thứ Ba của Kỳ Nghỉ Xuân
10	18 Tháng 3, 2024	Thứ Hai của Kỳ Nghỉ Xuân

# Hướng Dẫn

## Xin Học

Chương trình Tiền Mầm Non Tự nguyện có ba lựa chọn:

- » Năm Học VPK 540 Giờ
- » Mùa Hè VPK 300 Giờ
- » Dịch Vụ Hướng Dẫn Chuyên Biệt VPK

Hệ Thống Trường Công Lập Quận Cam cung cấp cho phụ huynh ba lựa chọn chương trình VPK để đáp ứng nhu cầu của trẻ và chuẩn bị cho trẻ chuyển sang mẫu giáo trong suốt năm học.

Phụ huynh có thể nộp đơn cho chương trình VPK trực tuyến từ máy tính hoặc thiết bị di động. Các lựa chọn của chương trình VPK trong năm học và mùa hè bao gồm hướng dẫn trong lớp học. VPK SIS cung cấp hướng dẫn hoặc liệu pháp trong mô hình môi trường một kèm một hoặc nhóm nhỏ cho trẻ hội đủ điều kiện có nhu cầu đặc biệt. Trẻ phải có một kế hoạch giáo dục cá nhân hiện tại (IEP) từ một học khu địa phương để tham gia vào chương trình Dịch Vụ Hướng Dẫn Chuyên Biệt.

Hầu hết các trường theo Title I (Tiêu Đề I) cũng cung cấp thêm ba giờ giảng dạy Title I được tài trợ trong buổi chiều.

- » VPK là hoạt động tự nguyện và được tài trợ bởi Bang Florida. Không được cung cấp ở mọi trường công lập. Danh sách các trường cung cấp VPK có thể được tìm thấy tại [www.earlychildhood.ocps.net](http://www.earlychildhood.ocps.net).

### Yêu Cầu Về Độ Tuổi

- » Luật tiểu bang yêu cầu trẻ phải được 4 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 của năm học hiện tại. Phụ huynh phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thông qua Cổng Thông Tin Gia Đình Của Văn Phòng Học Tập Sớm: <https://familyservices.floridaearlylearning.com/>.
- » Phụ huynh có con sinh từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 1 tháng 9 có thể hoãn ghi danh cho trẻ 4 tuổi cho đến năm sau khi trẻ lên 5 tuổi.

### Thông Tin Tuyển Sinh

- » Phụ huynh phải ghi danh tại một trường công lập địa phương của mình. Bắt buộc phải có bằng chứng về nơi cư trú và khai sinh.
- » Ưu tiên cho học sinh cư trú trong khu vực đi học của trường. Vui lòng truy cập trang web “Ghi Danh Cho Học Sinh” tại [www.ocps.net](http://www.ocps.net) để biết thêm thông tin về việc đăng ký cho con quý vị và khu vực đi học. Phụ huynh muốn chuyển trường phải hoàn thành yêu cầu trực tuyến tại Cổng Thông Tin Gia Đình Của Văn Phòng Học Tập Sớm: <https://familyservices.floridaearlylearning.com/>

### Danh Sách Chờ

- » Nếu một lớp học đạt đến sĩ số tối đa là 20 học sinh trong chương trình năm học và 12 học sinh trong chương trình hè, thì phụ huynh có thể chọn đưa vào danh sách chờ. Học sinh từ danh sách này sẽ được thêm vào lớp học trong suốt năm học khi khai giảng.

# Hướng Dẫn

## Xin Học

### **Giáo Dục Đặc Biệt**

- » Tất cả trẻ 4 tuổi đủ điều kiện, bao gồm cả trẻ khuyết tật, đều có cơ hội tham gia vào một chương trình VPK năm học hoặc mùa hè. Các chương trình VPK được điều hành bởi các liên minh học tập sớm và không được coi là một phần của các chương trình tiểu học và trung học của tiểu bang. Chương trình VPK không phải là một chương trình giáo dục đặc biệt và không cung cấp các dịch vụ liên quan và hướng dẫn được thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, nhóm IEP của trẻ có thể xác định rằng lớp học VPK là một bối cảnh thích hợp để thực hiện IEP của trẻ hoặc trẻ cần nhận được hướng dẫn cho một năm học kéo dài trong lớp học VPK mùa hè.

### **Kế Hoạch 504**

- » Kế hoạch 504 có thể giúp học sinh có vấn đề về học tập và chú ý và các khuyết tật khác đáp ứng các tiêu chí nhất định để tiếp cận lớp học giáo dục phổ thông mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Các chương trình VPK bắt buộc phải tuân theo Kế Hoạch 504 theo yêu cầu của Văn Phòng Học Tập Sớm Của California.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <https://kidshealth.org/en/parents/504-plans.html>.



# Chính Sách

## Chuyên Cần

Kinh phí của chương trình VPK dựa trên sự tham gia của học sinh. Điều này là cần thiết để đảm bảo con quý vị đủ điều kiện sẵn sàng đi học mẫu giáo. Phụ huynh phải ký vào Chính Sách Chuyên Cần VPK vào đầu năm, và Giấy Chứng Nhận Chuyên Cần Của Trẻ Và Lựa Chọn Của Phụ Huynh (Mẫu Chi Tiết) vào cuối mỗi tháng.

### **Nghỉ học**

Đi học thường xuyên là điều cực kỳ quan trọng để trẻ trở thành những người học thành công suốt đời. Đề nghị cố gắng thông báo cho giáo viên của con quý vị khi chúng nghỉ học. Khi con quý vị nghỉ học vì ốm đau, quý vị phải cung cấp tài liệu bằng văn bản. Đối với những bệnh dẫn đến việc nghỉ học lâu hơn năm ngày học thì cần phải có giấy của bác sĩ.

Những phụ huynh có con vắng mặt trên năm lần không có lý do có thể được yêu cầu tham gia một cuộc họp về chuyên cần với nhân viên nhà trường. Sau một cuộc họp chuyên cần, nếu tiếp tục xảy ra việc vắng mặt quá nhiều (có lý do hoặc không có lý do) thì có thể dẫn đến việc con quý vị bị loại khỏi chương trình.

### **Đi Học Muộn Quá Nhiều**

Điều quan trọng nữa là con quý vị phải đến trường đúng giờ. Học sinh đi học muộn hơn năm lần có thể bị loại khỏi chương trình.

### **Đón Muộn**

Không có nhân viên nào sẵn sàng chăm sóc con quý vị sau chương trình kết thúc, nên điều quan trọng là quý vị phải đón con đúng giờ. Học sinh bị đón muộn hơn năm lần có thể bị loại khỏi chương trình.

# Đơn Xin Nghỉ Có Lý Do

Ngày: \_\_\_\_\_

Con tôi là, \_\_\_\_\_, đã nghỉ học vào  
\_\_\_\_\_ thông qua \_\_\_\_\_ vì (những) lý do sau đây:

Bệnh tật/Thương tật của trẻ hoặc thành viên gia đình trực tiếp cần nhập viện và/hoặc nằm bất động tại chỗ (bao gồm bệnh tật/thương tích đe dọa tính mạng).

Cuộc Hẹn Pháp Lý Chăm Sóc Y tế (như bác sĩ, nha sĩ, tòa án, vv.).

Bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm ký sinh trùng (như chấy). (lên tới bốn (4) ngày mỗi năm học).

Tham dự các ngày lễ tôn giáo/hướng dẫn dịch vụ, cấm hoạt động thể tục vào một ngày hướng dẫn.

Lễ tang/lễ truy điệu, hoặc tang quyến khi một thành viên trong gia đình trực hệ của đứa trẻ qua đời.

Thảm họa thiên tai ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của học sinh (ví dụ: mất nơi cư trú do thiên tai).

\*(Thực tiễn của OCPS là xác định gia đình trực hệ là mẹ, cha, anh, chị, em, mẹ kế, cha dượng, anh chị em kế và những người thân khác sống trong nhà của học sinh)

Tên Cha Mẹ/ Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_

Chữ Ký Của Cha Mẹ/ Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_

**Vui lòng đính kèm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào  
(ví dụ ghi chú của bác sĩ, ghi chú của nha sĩ, v.v.)**

# Thỏa Thuận

## Chuyên Cần

Thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ,

Để chuẩn bị cho con quý vị thành công trong VPK, điều tối quan trọng là trẻ phải đi học hàng ngày, đúng giờ và ở lại trong thời gian trong ngày. Các Chính Sách Chuyên Cần VPK Của OCPS được liệt kê bên dưới.

Ký nháy trên mỗi dòng nếu quý vị đã đọc, đồng ý và hiểu chính sách.

- » Quý vị được yêu cầu điền vào Đơn Xin Nghỉ Có Lý Do Của OCPS mỗi khi con quý vị nghỉ học vì bị ốm. \_\_\_\_\_
- » Quý vị được yêu cầu gửi giấy của bác sĩ khi nghỉ học do bị ốm lâu hơn năm (5) ngày học liên tục. \_\_\_\_\_
- » Nghỉ học không lý do (hơn năm) có thể dẫn đến một cuộc họp chuyên cần với nhân viên nhà trường. \_\_\_\_\_
- » Việc nghỉ học liên tục quá mức có thể dẫn đến việc con quý vị bị cho nghỉ học. \_\_\_\_\_
- » Đưa đón trễ lặp đi lặp lại hơn năm (5) lần, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi chương trình. \_\_\_\_\_
- » Đón con trước khi kết thúc ngày học hơn năm (5) lần có thể dẫn đến việc bị loại khỏi chương trình. \_\_\_\_\_
- » Đi học muộn liên tục có thể dẫn đến việc bị loại khỏi chương trình. \_\_\_\_\_

**Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Chuyên Cần OCPS VPK.**

**Tên Trẻ:** \_\_\_\_\_

**Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ:** \_\_\_\_\_

**Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ:** \_\_\_\_\_

**Ngày:** \_\_\_\_\_

**Trường:** \_\_\_\_\_

**Tên Giáo Viên:** \_\_\_\_\_

**Chữ Ký Giáo Viên:** \_\_\_\_\_

# Hướng Dẫn

## Lớp Học

### Giới Thiệu

Lớp học VPK được thiết kế để trở thành một ngôi nhà thứ hai cho con quý vị. Quý vị sẽ thấy các trung tâm học tập tràn ngập các trò chơi và tài liệu thú vị sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của con quý vị và làm cho việc học trở nên thú vị. Mỗi đứa trẻ cần đến trường đúng giờ mỗi ngày để không bị bỏ lỡ những kinh nghiệm học tập quý giá.

### Lịch & Giờ

VPK sẽ hoạt động theo lịch của học khu đã được phê duyệt từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024. Giờ học hàng ngày có thể khác nhau giữa các trường, vì vậy hãy liên hệ với trường học của con quý vị để biết giờ học cụ thể.

### Sĩ Số Học Sinh Trong Lớp Tỉ Lệ Với Giáo Viên

Tỷ lệ là 1 người hướng dẫn cho 11 trẻ; sĩ số lớp học không quá 20 trẻ trong chương trình năm học và 12 trẻ cho chương trình hè.

### Quy Tắc Ăn Mặc

Trẻ phải được mặc quần áo thoải mái, kể cả giày bít mũi, như được định nghĩa trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Học sinh OCPS. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động như vẽ tranh, trải nghiệm học tập ngoài trời, hoạt động chơi với cát và nước, và nấu ăn. Phụ huynh được khuyến khích mang thêm một bộ quần áo, bao gồm đồ lót, tất và giày.

### Dinh Dưỡng

Vui lòng thông báo tất cả các trường hợp dị ứng thực phẩm hoặc nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của con quý vị cho giáo viên. Học sinh sẽ được ăn sáng và ăn trưa tại các trường VPK/Title I. Bữa sáng trước khi chương trình VPK bắt đầu và bữa trưa sau chương trình VPK buổi sáng. Các bữa ăn không được cung cấp cho các chương trình VPK nửa ngày. Nếu quý vị muốn chuẩn bị các bữa ăn cho con mình thì hãy vui lòng đảm bảo rằng chúng chứa các lựa chọn lành mạnh. Phụ huynh có thể tặng đồ ăn nhẹ đáp ứng tiêu chuẩn của học khu, nhưng đây không phải là điều kiện bắt buộc đối với Chương trình VPK.

Thông tin về chương trình bữa sáng và bữa trưa có tại:

[https://www.ocps.net/departments/food\\_and\\_nutrition\\_services/breakfast\\_and\\_lunch\\_prices](https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_prices).

### Nhà vệ sinh

Trẻ có thể sử dụng phòng vệ sinh khi cần thiết trong suốt cả ngày. Vì lý do sức khỏe và an toàn, nhân viên VPK không có trách nhiệm thay cho trẻ nếu xảy ra tai nạn khi trẻ thay quần áo. Phụ huynh sẽ được liên hệ nếu trẻ không thể tự thay quần áo. Phụ huynh được yêu cầu cung cấp số điện thoại hiện tại trong trường hợp khẩn cấp. Phụ huynh được khuyến khích mang thêm một bộ quần áo, bao gồm đồ lót, tất và giày.

# Hướng Dẫn

## Chương Trình Giảng Dạy

### Chương Trình Giảng Dạy Và Tiêu Chuẩn

OCPS đã phê duyệt tài liệu Frog Street Press cho các chương trình VPK. Frog Street Press bồi dưỡng về mặt xã hội-tình cảm, trí tuệ và thể chất của trẻ đồng thời nuôi dưỡng sự tò mò tự nhiên và ý thức về bản thân để xây dựng nền tảng cho việc học tập suốt đời. Các tài liệu về Frog Street phù hợp với Tiêu Chuẩn Phát Triển và Học Tập Sớm Của Florida dành cho trẻ 4 và 5 tuổi.

Các tiêu chuẩn có thể được tìm thấy tại: <http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html>.

Vào mùa Thu năm 2017, Florida đã thông qua các Tiêu Chuẩn Phát Triển và Học Tập Sớm Của Florida. Các tiêu chuẩn và điểm chuẩn phản ánh kiến thức và kỹ năng mà một trẻ đang trong quá trình phát triển nên biết và có thể làm vào cuối khung thời gian liên quan đến độ tuổi.

Các Tiêu Chuẩn Phát Triển và Học Tập Sớm Của Florida được nhóm xung quanh tám lĩnh vực học tập và phát triển sớm:

- I. Phát Triển Thể Chất
- II. Phương Pháp Tiếp Cận Để Học Tập
- III. Phát Triển Xã Hội Và Tình Cảm
- IV. Ngôn Ngữ Và Văn Học
- V. Tư Duy Toán Học
- VI. Nghiên Cứu Khoa Học
- VII. Nghiên Cứu Xã Hội
- VIII. Thể Hiện Sáng Tạo Thông Qua Nghệ Thuật

### Thực Tiễn Phù Hợp Về Mặt Phát Triển

Trẻ nhỏ học đi đôi với hành. Các bảng tính không phù hợp với sự phát triển và không nằm trong mong đợi của VPK. Phiếu điểm và điểm cũng không được sử dụng trong VPK.

### Thời Gian Biểu

Giáo viên sẽ đăng một lịch trình hoạt động hàng ngày dưới dạng tuần tự, bằng hình ảnh. Điều này sẽ giúp trẻ học các khái niệm thời gian, lập kế hoạch và kỹ năng dự đoán.

### Nhóm Lớn (Thời Gian Trẻ Tập Hợp Vòng Tròn)

Hàng ngày, toàn bộ lớp học sẽ tập hợp lại cho các hoạt động nhóm khuyến khích xây dựng mối quan hệ, thay phiên nhau, âm nhạc, kể chuyện và các hoạt động khác để cập đến các tiêu chuẩn VPK để chuẩn bị cho trẻ thành công ở trường mầm non.

### Thời Gian Nhóm Nhỏ

Trẻ sẽ dành thời gian với người lớn và trong một nhóm nhỏ để học và thực hành sớm các kỹ năng trong các lĩnh vực đọc viết, toán, khoa học và xã hội/cảm xúc.

# Hướng Dẫn

## Chương Trình Giảng Dạy

### Trung Tâm Học Tập

Mỗi lớp học sẽ có các khu vực được thiết lập để trẻ có thể đi riêng hoặc theo nhóm nhỏ để đọc sách, xây dựng với các khối, sử dụng trung tâm vui chơi diễn kịch, nghe nhạc và sách cũng như khám phá các tài liệu về đọc, viết, toán, nghệ thuật, khoa học và các trung tâm về cảm giác. Trẻ được khuyến khích đưa ra lựa chọn, chơi cùng nhau, giải quyết vấn đề và thực hành các kỹ năng vận động nhỏ và lớn.

### Học Tập Ngoài Trời

Trẻ sẽ trải nghiệm học tập ngoài trời mỗi ngày. Đây là thời gian do giáo viên hướng dẫn, nơi trẻ tương tác để học cách hợp tác với những người khác, tăng kỹ năng vận động lớn và học ngôn ngữ của niềm vui ngoài trời. Thiên nhiên cung cấp nhiều cách để học ngôn ngữ, khoa học và toán học.

### Các Chuyến Dã Ngoại

Các chương trình VPK được khuyến khích cung cấp các chuyến dã ngoại cho học sinh của mình. Các chuyến dã ngoại có thể diễn ra trong cộng đồng hoặc có thể một thành viên cộng đồng có thể đóng vai trò là “Giáo viên trong Ngày” (ví dụ: Cuộc Hội Thảo). Phụ huynh sẽ được thông báo trước mỗi chuyến dã ngoại hoặc sự kiện. Bất kỳ học sinh nào tham gia chuyến dã ngoại đều phải nộp đơn xin phép được điền đầy đủ và có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trước sự kiện để được tham gia. Mặc dù phụ huynh có thể quyên góp tiền cho các chuyến dã ngoại, nhưng họ không bắt buộc phải làm như vậy.

### Đánh Giá

Star Early Literacy (Đánh Giá Khả Năng Đọc Viết Và Làm Toán Sớm) sẽ được sử dụng để đánh giá học sinh VPK. Star Early Literacy là một chương trình đánh giá tính thích ứng trên máy tính được thiết kế để đánh giá các kỹ năng đọc viết và làm toán sớm. Học sinh VPK sẽ làm bài Đánh Giá Star Early Literacy vào đầu, giữa và cuối chương trình để đo lường sự phát triển. Dữ liệu Star Early Literacy sẽ hỗ trợ giáo viên VPK lập kế hoạch giảng dạy và đo lường sự phát triển của học sinh trong suốt năm học. Các chương trình VPK phải cung cấp cho các gia đình một bản Báo Cáo Dành Cho Phụ Huynh Star trong vòng 7 ngày sau mỗi kỳ Giám Sát Tiến Bộ của trường.

### Sàng Lọc Phát Triển

Bản Tóm Tắt Phát Triển Battelle là một công cụ sàng lọc phát triển toàn diện được sử dụng để hướng dẫn và xác định liệu trẻ có thể cần các dịch vụ bổ sung và/hoặc đánh giá.

# Danh Sách Đồ Dùng VPK

Sau đây là danh sách các đồ dùng gợi ý cần thiết trong năm học. Những đồ dùng này sẽ được thu và chia sẻ trong lớp trong suốt cả năm như những đồ dùng chung. Vui lòng không dán nhãn tên học sinh lên các đồ dùng trong lớp. Vui lòng ghi tên trẻ vào ba lô và bất kỳ quần áo nào có thể cởi ra trong ngày

1 bộ quần áo để thay đổi (áo sơ mi, quần, tất và đồ lót) được dán nhãn trong túi Zip

1 ba lô cỡ lớn không có bánh xe

1 chai nước khử trùng

1 hộp khăn giấy

1 hộp bút chì màu (24 chiếc)

1 hộp 8 bút đánh dấu có thể giặt được

1 hộp bút xóa khô Expo các màu

4 cây keo to

1 lọ keo Elmer

4 bìa đựng hồ sơ vinyl có túi nhỏ

1 hộp đựng khăn lau khử trùng

Đĩa giấy (bé trai)

Khăn giấy (bé gái)

Túi ziploc có các kích cỡ

Tai nghe

Thảm ngủ bằng nhựa màu đỏ và xanh lam (Chỉ dành cho các chương trình cả ngày)

Đây chỉ là những thứ cơ bản, đồ dùng chung. Giáo viên có thể yêu cầu các đồ dùng riêng lẻ ngoài danh sách này tại Buổi Gặp Gỡ Giáo Viên hoặc trong tuần học đầu tiên. Đồ dùng này không bắt buộc, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của quý vị.

# Chính Sách

## Kỷ Luật Tích Cực

Mục tiêu của chương trình VPK là trẻ thành công và đạt được các kỹ năng cần thiết để thành công ở trường mầm non.

Để tất cả trẻ thành công, các quy tắc trong lớp học sẽ được thiết lập. Nội quy lớp học sẽ dựa trên sự tôn trọng, lịch sự, tự giác và có thể khác nhau giữa các lớp. Nội quy sẽ được dán tại mỗi lớp học. Các kỹ thuật kỷ luật tích cực sẽ được sử dụng để giúp học sinh học cách đưa ra các quyết định và lựa chọn phù hợp về hành vi của mình. Hành vi của học sinh sẽ được quản lý thông qua việc củng cố tích cực, chuyển hướng, giải quyết xung đột và mô hình hóa.

Các biện pháp can thiệp sau đây có thể xảy ra nếu hành vi của trẻ gây bất lợi cho quá trình học tập và/hoặc trẻ gây tổn hại cho chính mình, cho các học sinh khác hoặc nhân viên:

- » Phụ huynh sẽ được liên lạc qua thông báo bằng văn bản và / hoặc cuộc gọi điện thoại.
- » Phụ huynh sẽ được yêu cầu tham gia vào cuộc họp phụ huynh-giáo viên.
- » Phụ huynh có thể được yêu cầu đến trường đón con.
- » Giáo viên và phụ huynh sẽ làm việc cùng nhau để thiết kế và thực hiện các chiến lược cụ thể để giúp thúc đẩy hành vi tích cực.
- » Nếu các biện pháp can thiệp được liệt kê ở trên không có tác dụng điều chỉnh hành vi của trẻ, thì trẻ có thể bị loại khỏi chương trình VPK.
- » Chỉ Quản Trị Viên Trường hoặc Quản Trị Viên Học Khu mới có quyền loại học sinh khỏi chương trình VPK vì không tuân thủ chính sách chương trình.

Hãy chắc chắn rằng các chiến lược phù hợp với lứa tuổi sẽ được sử dụng để duy trì hành vi của học sinh. Trẻ sẽ không bị kỷ luật một cách nghiêm khắc, sỉ nhục, sợ hãi hoặc không phù hợp cho sự phát triển.



# Thỏa Thuận

## Kỷ Luật

Các biện pháp can thiệp sau đây có thể xảy ra nếu hành vi của trẻ gây bất lợi cho quá trình học tập và/hoặc trẻ gây tổn hại cho chính mình, cho các học sinh khác hoặc nhân viên:

- » Phụ huynh sẽ được liên lạc qua thông báo bằng văn bản và/hoặc cuộc gọi điện thoại.
- » Phụ huynh sẽ được yêu cầu tham gia vào cuộc họp phụ huynh-giáo viên.
- » Phụ huynh có thể được yêu cầu đến trường đón con.
- » Nếu các biện pháp can thiệp được liệt kê ở trên không có tác dụng điều chỉnh hành vi của trẻ, thì trẻ có thể bị loại khỏi chương trình VPK.
- » Quản trị viên của trường có quyền loại học sinh khỏi chương trình VPK vì các vấn đề không tuân thủ chính sách kỷ luật này.

**Tôi đã đọc, đồng ý và hiểu Chính Sách Kỷ Luật này.**

Tên Trẻ: \_\_\_\_\_

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

Trường: \_\_\_\_\_

Tên Giáo Viên: \_\_\_\_\_

Chữ Ký Giáo Viên: \_\_\_\_\_

Tên Quản Trị Viên Trường: \_\_\_\_\_

Chữ Ký Quản Trị Viên Trường: \_\_\_\_\_

# Hướng Dẫn

## Sức Khỏe

Sau khi được thông báo, phụ huynh phải đến đón con đang bị ốm càng sớm càng tốt. Hãy đảm bảo rằng giáo viên có số điện thoại mới nhất của quý vị. Nếu trẻ tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm thì phụ huynh phải thông báo cho nhà trường.

### **Cấp Cứu Y Tế**

Nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh ngay lập tức nếu xảy ra tai nạn hoặc thương tích nghiêm trọng. Nếu có thương tích nhẹ thì phụ huynh sẽ được thông báo vào cuối ngày.

Hãy nhớ cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp của quý vị với giáo viên của con quý vị và nhân viên trong văn phòng chính tại trường của con quý vị.

# Hướng Dẫn

## Phụ Huynh

Cha mẹ là một phần quan trọng trong việc giáo dục con cái. Quý vị chính là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất đối với con mình. Ý kiến đóng góp và hướng dẫn của quý vị rất quan trọng đối với việc giáo dục con quý vị. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh duy trì liên lạc với nhà trường và giáo viên của con mình.

### **Thăm Nhà/Gặp Gỡ Giáo Viên**

Quá trình chuyển tiếp từ nhà đến trường có thể khiến trẻ nhỏ sợ hãi. Để làm cho điều này dễ dàng hơn, giáo viên sẽ tiến hành một chuyến thăm nhà hoặc định hướng tại trường trước khi năm học bắt đầu. Giáo viên VPK và trợ lý giáo viên sẽ cung cấp các hoạt động được thiết kế để giúp quý vị và trẻ dễ dàng trải nghiệm trường học mới.

### **Liên Hệ Với Giáo Viên/Họp mặt**

Giáo viên sẽ thông báo cho quý vị về cách tốt nhất để liên lạc với họ. Vui lòng hẹn gặp giáo viên trước hoặc sau giờ học để giáo viên có thể tập trung vào các em trong giờ học.

Hai đến ba cuộc họp phụ huynh-giáo viên được yêu cầu mỗi năm. Mục đích của các hội nghị này là:

- » Để giáo viên chia sẻ thông tin về sự tiến bộ của con quý vị ở trường.
- » Để giáo viên cung cấp cho quý vị thông tin, ý tưởng và các hoạt động cần làm ở nhà. Điều này củng cố các kỹ năng được dạy ở trường.
- » Để quý vị chia sẻ thông tin hoặc mối quan tâm với giáo viên của con mình, giáo viên có thể hỗ trợ mang lại trải nghiệm tốt nhất cho con quý vị.

### **Thăm Lớp Học**

Sự tham gia và hỗ trợ của quý vị rất quan trọng đối với chất lượng của chương trình này. Tình nguyện viên phải được đăng ký thông qua Chương Trình Tình Nguyện Viên ADDitions. Quý vị có thể truy cập trang web ADDitions tại: <https://volunteer.ocps.net/> hoặc gọi 407-317-3323. Quý vị có thể hỏi giáo viên của con mình hoặc đến văn phòng của trường để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng các tình nguyện viên phải kiểm tra lý lịch theo quy định của pháp luật.

# Hoạt Động Của Phụ Huynh Đối Với Hướng Dẫn Hỗ Trợ

- » Trò chuyện với con mình về trường học, đặt câu hỏi, cho con thấy rằng mình quan tâm đến việc học của con và hào hứng với những gì con đang học.
- » Cung cấp kinh nghiệm học tập bên ngoài lớp học. Thăm quan Trung Tâm Khoa Học Orlando, Sở Thú & Vườn Thực Vật Central Florida, bảo tàng lịch sử và nghệ thuật, và thư viện. Sau chuyến thăm quan, hãy để trẻ vẽ tranh hoặc viết về những gì trẻ đã trải qua hoặc phần yêu thích (hoặc ít yêu thích nhất) của trẻ.
- » Đọc cho con, đọc cùng và trò chuyện với con về những gì mình đang đọc và đặt câu hỏi trong khi đọc. Đọc lại những cuốn sách yêu thích, sau đó để con thay đổi phần kết hoặc đóng một vở kịch trong phòng khách dựa trên những cuốn sách đó.
- » Khuyến khích con vẽ. Nói và viết về những gì con đã vẽ. Cung cấp tài liệu nghệ thuật để con tự do thể hiện bản thân. Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi cả gia đình xung quanh ngôi nhà của mình, thậm chí cả các tác phẩm điêu khắc làm từ đất sét.
- » Hạn chế thời gian xem TV và sử dụng máy tính. Cả hai đều có thể được giáo dục trong một khoảng thời gian giới hạn. Dành thêm thời gian để nói về trường học.
- » Khi giấy tờ tài liệu ở trường về nhà, hãy thảo luận với con về giấy tờ tài liệu đó. Điều này cho thấy rằng trường học quan trọng cả đối với phụ huynh cũng như đối với con. Đừng quên trả lại giấy tờ tài liệu.
- » Khi đọc cùng con, hãy yêu cầu con chỉ ra những thứ như bìa trước và bìa sau, tiêu đề và quý vị nên bắt đầu đọc trên một trang. Yêu cầu con chỉ ra tên của các tác giả và họa sĩ minh họa và cho biết những người đó làm gì.
- » Hát hoặc nói các câu thơ và bài hát thiếu nhi. Chơi trò chơi ô chữ và bảng. Chơi trò chơi với con sẽ dạy con về cách chơi theo lượt và tầm quan trọng của việc không thắng trong mọi trò chơi.
- » Đếm các đồ vật hàng ngày (như cúc áo, bút màu, quả nho, v.v.), sau đó lấy đi một số đồ vật hoặc thêm nhiều đồ vật khác. Nói về “bớt đi” và “thêm vào” nghĩa là gì. Sử dụng các từ toán học với con để xây dựng vốn từ vựng học thuật của con.
- » Dạy và sử dụng máy tính cầm tay với con.
- » Sử dụng hình để tạo thêm hình, nói về sự khác biệt giữa các hình và sự khác biệt giữa hình 2-D và 3-D. Hình tròn và hình cầu không giống nhau.
- » Tham gia PTA.
- » Nếu có thể, hãy cho trẻ tham gia câu lạc bộ hoặc môn thể thao sau giờ học.

# Hướng Dẫn

## Phương Tiện Đi Lại

Vì sự an toàn của học sinh VPK, các hướng dẫn sau áp dụng cho việc đưa đón trẻ:

### **Phương Tiện Đi Lại**

Phụ huynh chịu trách nhiệm về việc đưa đón con mình đến và đi từ VPK.

### **Đi Bộ**

Những trẻ đi bộ đến trường phải có người lớn đi cùng. Trẻ phải được phụ huynh hoặc người lớn được chỉ định từ 18 tuổi đưa đón. Anh, chị, em và các thành viên khác trong gia đình dưới 18 tuổi không được đảm nhận trách nhiệm này.

### **Đi Xe Hơi**

Trẻ được đưa đến trường phải được cha mẹ hoặc người lớn được chỉ định từ 18 tuổi đưa đón.

### **Đón Muộn**

Đón con muộn không được chấp nhận. Nhân viên không có mặt để trông trẻ sau giờ học. Những học sinh được đón muộn hơn năm lần có thể bị chấm dứt tham gia chương trình.

### **Xe Chăm Sóc Trẻ**

Người lái xe giữ trẻ có trách nhiệm ghi nhật ký hàng ngày về những trẻ VPK ngồi trên xe. Người lái xe có trách nhiệm ký gửi trẻ em ra vào.

### **Ngày Học Thêm Giờ**

Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Ngày Học Thêm Giờ của trường để biết thông tin về các chương trình chăm sóc trước và sau.

# BIỂU MẪU CHO PHÉP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

## ĐỒNG Ý, TỪ CHỐI VÀ CHẤP NHẬN

Lưu ý cho phụ huynh/người giám hộ hợp pháp: Chúng tôi quảng bá học sinh và các chương trình của Trường Công Lập Quận Cam ("OCPS") thông qua hình ảnh, video, trên Facebook, trên trang web của chúng tôi, trên báo và bằng bất kỳ phương tiện nào khác có sẵn. Giấy chứng nhận này cho phép chúng tôi cho phép con quý vị truy cập vào các trang web hoặc tài liệu thông tin hoặc quảng cáo OCPS để sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai.

Xem xét các lợi ích có được từ việc triển khai các chương trình giáo dục của Hội Đồng Quản Trị Quận Cam, Florida ("Hội đồng"), (Tôi) (Chúng tôi), với tư cách cá nhân và đại diện cho

\_\_\_\_\_ ("Học Sinh"), đồng ý, ủy quyền và cấp phép cho Hội Đồng Quản Trị và OCPS cũng như các thành viên tương ứng, tổng giám đốc, đại lý, nhân viên và đại diện của mỗi Học Sinh, và đồng ý thêm rằng những hình ảnh đó có thể được phát hoặc xuất bản vĩnh viễn bởi tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đã biết và trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo chí địa phương, Internet, trang web, trực tuyến, truyền hình hoặc bất kỳ loại hình nào khác của mạng xã hội hoặc bất kỳ sự trùng lặp nào giống nhau cho bất kỳ mục đích nào mà Hội Đồng Quản Trị và OCPS cho là phù hợp.

Khi cấp phép như vậy, (Tôi) (Chúng tôi) trao cho Hội Đồng Quản Trị và OCPS tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi (Tôi) (Chúng tôi) có thể có đối với các hình ảnh, âm bản, bản sao chép hoặc bản sao của hình ảnh và từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền chấp thuận việc sử dụng hình ảnh và từ bỏ mọi quyền được bồi thường cho việc xuất bản hoặc sử dụng hình ảnh khác. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp miễn, từ bỏ, giao ước không khởi kiện, bồi thường và giữ vô hại cho Hội Đồng Quản Trị và OCPS cũng như các thành viên tương ứng, giám đốc, đại lý, nhân viên và đại diện và nhiệm vụ của mỗi người (gọi chung là "Các Bên Được Liên Kết") từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, thương tích cho người hoặc tài sản, nguyên nhân hành động, đe dọa kiện tụng, mất mát, phí, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) và trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hình ảnh.

### Thỏa Thuận Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Tôi đồng ý để ảnh, video, cảnh quay hoặc các tác phẩm tương tự của học sinh có hoặc không có âm thanh trong tài liệu quảng cáo hoặc thông tin OCPS để sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai.

\_\_\_\_\_ Tôi đồng ý \_\_\_\_\_ Tôi không đồng ý

\_\_\_\_\_  
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

\_\_\_\_\_  
Ngày

\_\_\_\_\_  
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

\_\_\_\_\_  
Ngày

# Biểu Mẫu Thỏa Thuận Của Phụ Huynh

Ký nháy vào tuyên bố mà quý vị đọc, đồng ý và hiểu. Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ của học sinh VPK, tôi sẽ:

- » Ký và tuân thủ Chính Sách Chuyên Cần VPK Của OCPS và tôi đã nhận được một bản sao của chính sách đó \_\_\_\_\_
- » Các đồ dùng được quyên góp và không bắt buộc.. \_\_\_\_\_
- » Đảm bảo rằng một người lớn được chỉ định, từ 18 tuổi trở lên, sẽ đưa đón con tôi hàng ngày. \_\_\_\_\_
- » Ký tên vào Giấy Chứng Nhận Chuyên Cần của trẻ và sự lựa chọn của phụ huynh (Mẫu Ngắn) vào cuối mỗi tháng. \_\_\_\_\_
- » Ký tên và tuân thủ Chính Sách Kỷ Luật OCPS VPK và tôi đã nhận được một bản sao của các chính sách đó. \_\_\_\_\_
- » Tham dự ít nhất hai cuộc họp phụ huynh/giáo viên. \_\_\_\_\_
- » Đảm bảo rằng trường học của con tôi có thông tin liên hệ hiện tại. \_\_\_\_\_
- » Tham gia vào buổi hướng dẫn dành cho cha mẹ. \_\_\_\_\_

**Tôi đã đọc, đồng ý, hiểu và ký nháy từng mục được liệt kê ở trên.**

**Tên Trẻ :** \_\_\_\_\_

**Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ:** \_\_\_\_\_

**Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ:** \_\_\_\_\_

**Ngày:** \_\_\_\_\_

**Trường:** \_\_\_\_\_

**Tên Giáo Viên:** \_\_\_\_\_

**Chữ Ký Giáo Viên:** \_\_\_\_\_

**Tên Quản Trị Viên Trường:** \_\_\_\_\_

**Chữ Ký Quản Trị Viên Trường:** \_\_\_\_\_